

## ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสุรินทร์  
และอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

## อำเภอเมืองสุรินทร์

ตั้งตำบลตาอ้อ ในท้องที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลเทนมีย์
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลเทนมีย์
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลเทนมีย์
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลเทนมีย์
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลเทนมีย์
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลเทนมีย์
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลเทนมีย์
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลเทนมีย์

หมู่ที่ ๕ โอนจากหมู่ที่ ๕ ตำบลเทนมีย์  
หมู่ที่ ๒๐ โอนจากหมู่ที่ ๒๐ ตำบลเทนมีย์

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยถือทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์—สังขะ ด้านทิศใต้ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลทมอ อำเภอปราสาท และตำบลลำดวน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยตราด เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลลำดวน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยตราด เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยถือหลักหมายเขต หลักที่ ๑ ซึ่งปักไว้ที่ริมทางหลวงแผ่นดิน สายสุรินทร์—สังขะ ด้านทิศตะวันออก ระหว่างบ้านจันรม ตำบลตาอ็อง ด้านทิศตะวันตก กับบ้านเทนมีย์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หลักที่ ๒ ซึ่งปักไว้ที่โคกดาร์ม ด้านทิศตะวันออก ระหว่างบ้านจันรม ตำบลตาอ็อง ด้านทิศตะวันตก กับบ้านเทนมีย์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หลักที่ ๓ ซึ่งปักไว้ที่นาของนายสิงห์ เป็นสุข ด้านทิศตะวันออก ระหว่างบ้านยาง ตำบลตาอ้อง ด้านทิศตะวันตก กับบ้านเทนมีย์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หลักที่ ๔ ซึ่งปักไว้ที่ริมป่าหนองจิกด้านทิศตะวันออก ระหว่างบ้านตาอ้อง ตำบลตาอ้อง ด้านทิศตะวันตก กับบ้านเกรียด ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หลักที่ ๕ ซึ่งปักไว้ที่ริมป่าสงวนตาตีด้านทิศตะวันออก ระหว่างบ้านอังกัญ ตำบลตาอ้อง ด้านทิศตะวันตก กับบ้านอำปี้ล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และหลักที่ ๖ ซึ่งปักไว้ที่นาของนายพิชัย สุขประเสริฐ ด้านทิศตะวันตก เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลเทนมีย์ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลสลักไผ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยถือทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์—สังขะ ด้านทิศใต้ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยถือหลักหมายเขต หลักที่ ๑ ซึ่งปักไว้ที่นาของนายพิชัย สุขประเสริฐ ด้านทิศเหนือของบ้านอำปี้ล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด

สุรินทร์ หลักที่ ๒ ซึ่งปักไว้ที่นาของนายสิน แสงเงิน  
 ด้านทิศเหนือ ระหว่างบ้านโคกปราสาท ตำบล  
 เหนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ ด้านทิศใต้ กับบ้านทมอ  
 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หลัก  
 ที่ ๓ ซึ่งปักไว้ที่นาของนายกวย เพ็ญแก้ว ด้าน  
 ทิศเหนือ ระหว่างบ้านโคกปราสาท ตำบลเหนมีย์  
 อำเภอเมืองสุรินทร์ ด้านทิศใต้ กับตำบลทมอ  
 อำเภอปราสาท ด้านทิศตะวันออก และตำบลตาอ้อ  
 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นแนวแบ่งเขต  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลตาอ้อ อำเภอเมืองสุรินทร์  
 จังหวัดสุรินทร์ โดยถือหลักหมายเขต หลักที่ ๑ ซึ่ง  
 ปักไว้ที่ริมทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์-สังขะ ด้าน  
 ทิศใต้และทิศตะวันออก ระหว่างบ้านจันรม ตำบล  
 ตาอ้อ ด้านทิศตะวันตก กับบ้านเหนมีย์ ตำบล  
 เหนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หลักที่ ๒  
 ซึ่งปักไว้ที่โคกตารัมด้านทิศตะวันออก ระหว่างบ้าน  
 จันรม ตำบลตาอ้อ ด้านทิศตะวันตก กับบ้าน  
 เหนมีย์ ตำบลเหนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด  
 สุรินทร์ หลักที่ ๓ ซึ่งปักไว้ที่นาของนายสิงห์  
 เป็นสุข ด้านทิศตะวันออก ระหว่างบ้านยาง ตำบล  
 ตาอ้อ ด้านทิศตะวันตก กับบ้านเหนมีย์ ตำบล

เหนือ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หลักที่ ๔  
 ซ้ำปักไว้ที่ริมป่าหนองจิกด้านทิศตะวันออก ระหว่าง  
 บ้านตาอึ้ง ตำบลตาอึ้ง ด้านทิศตะวันตก กับบ้าน  
 เกรียด ตำบลเหนมี อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัด  
 สุรินทร์ และหลักที่ ๕ ซ้ำปักไว้ที่ริมป่าสงวนตาดี  
 ด้านทิศตะวันออก ระหว่างบ้านอังกัญ ตำบลตาอึ้ง  
 ด้านทิศตะวันตก กับบ้านอำปูล ตำบลเหนมี อำเภอ  
 มืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นแนวแบ่งเขต  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลนอกเมือง อำเภอมืองสุรินทร์  
 จังหวัดสุรินทร์ โดยถือหลักหมายเขต หลักที่ ๑ ซ้ำ  
 ปักไว้ที่นาของนายทวย เผือกแก้ว ด้านทิศตะวันออก  
 ระหว่างบ้านโลกปราสาท ตำบลเหนมี ด้านทิศตะวัน  
 ตก กับบ้านตาอำ ตำบลเหนมี อำเภอมืองสุรินทร์  
 จังหวัดสุรินทร์ หลักที่ ๒ ซ้ำปักไว้ที่ริมป่าสงวนตาดี  
 ด้านทิศตะวันออก ระหว่างบ้านกานใต้ ตำบลเหนมี  
 ด้านทิศตะวันตก กับบ้านตานี ตำบลเหนมี อำเภอ  
 มืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หลักที่ ๓ ซ้ำปักไว้ที่  
 ริมป่าระหาร ด้านทิศตะวันออก ระหว่างบ้านระหาร  
 ตำบลเหนมี ด้านทิศตะวันตก กับบ้านปรีอเกียน  
 ตำบลนอกเมือง อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
 และหลักที่ ๔ ซ้ำปักไว้ที่ริมทางหลวงแผ่นดินสาย  
 สุรินทร์ - สังขะ ด้านทิศตะวันออก ระหว่างบ้าน

เมือง ตำบลเทนมีย์ ตำบลทิศตะวันตก กับบ้าน  
สลัดได ตำบลสลัดได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด  
สุรินทร์ เป็นแนวแบ่งเขต

### อำเภอสังขะ

ตั้งตำบลตรวจ ในท้องที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยให้มีเขต

การปกครองรวม ๑๐ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลตรวจ
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๒	ตำบลตรวจ
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๔	ตำบลตรวจ
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลตรวจ
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลตรวจ
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลตรวจ
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลตรวจ
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลตรวจ
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลตรวจ
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๒๐	ตำบลตรวจ

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลตรวจ อำเภอสังขะ จังหวัด  
สุรินทร์ โดยถือหลักหมายเขต หลักที่ ๑ ซึ่งปักไว้  
กึ่งกลางทางเกวียน ที่หน้าของนายเพ็ง งามหนัก และ

ที่ริมป่าหนองสวด ระหว่างบ้านพระจันทร์ ตำบล  
 ฌรงค์ กับบ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลตรวจ หลักที่ ๒  
 บั๊กไว้ที่ริมทางเกวียนด้านทิศใต้และที่ที่หน้าของนายยู  
 บุญอ่อน ระหว่างบ้านโนง ตำบลฌรงค์ กับบ้านตรวจ  
 ตำบลตรวจ และหลักที่ ๓ บั๊กไว้กึ่งกลางทางเกวียน  
 และที่ที่หน้าของนายศก เต็มทอง ระหว่างบ้านโสน  
 ตำบลฌรงค์ กับบ้านฉล็ก ตำบลตรวจ เป็นแนว  
 แบ่งเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับเขตตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัด  
 สุรินทร์ โดยถือหลักหมายเขต หลักที่ ๑ บั๊กไว้  
 กึ่งกลางลำห้วยน้อยและที่ที่หน้าของนายนัด ผมน้อย  
 ระหว่างบ้านวังปลัด ตำบลฌรงค์ กับบ้านทับทัน  
 ตำบลสังขะ และริมทางหลวงชนบทสายอำเภอสังขะ  
 - ศรีภูมิ ด้านทิศตะวันตก และที่ริมป่าขอนแก่น  
 ระหว่างบ้านละมั่ง ตำบลฌรงค์ กับบ้านอ่าวอก  
 ตำบลสังขะ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลสังขะ และตำบลแจนแวน  
 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยถือหลักหมายเขต  
 หลักที่ ๑ บั๊กไว้ริมทางเกวียนด้านทิศตะวันตกและที่  
 ริมป่าหนองเหล็ก ระหว่างบ้านละมั่ง ตำบลฌรงค์  
 กับบ้านขอนแก่น ตำบลสังขะ และหลักที่ ๒ บั๊กไว้

ที่ริมป่าลาดคูก ระหว่างบ้านเกาะ ตำบลนครคีรี กับ  
บ้านแจนแวน ตำบลแจนแวน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลโชคเหนือ อำเภอสังขะ จังหวัด  
สุรินทร์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยทับทัน เป็นแนว  
แบ่งเขต

ให้ตำบลตรวจ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ  
จังหวัดสุรินทร์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยทับทัน เป็น  
แนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลนครคีรี อำเภอสังขะ จังหวัด  
สุรินทร์ โดยถือหลักหมายเขตซึ่งปักไว้เป็นระยะ  
ระหว่างบ้านฉล็ก ตำบลตรวจ กับบ้านโสน ตำบล  
นครคีรี ระหว่างบ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลตรวจ  
กับบ้านพระจันทร์ ตำบลนครคีรี และระหว่างบ้าน  
ตรวจ ตำบลตรวจ กับบ้านโนง ตำบลนครคีรี เป็น  
แนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลกู่ อำเภอปราสาท จังหวัด  
ศรีสะเกษ และตำบลแจนแวน อำเภอสังขะ จังหวัด  
สุรินทร์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยเสนระหว่างบ้านอ้น้อย  
ตำบลตรวจ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กับเขต  
ตำบลกู่ อำเภอปราสาท จังหวัดศรีสะเกษ และมี



หลักหมายเขตซึ่งปักไว้ที่นาของนายเหลื่อม ผลสุข  
และที่ริมป่าบ้านเด็ย ระหว่างบ้านฉล็ก ตำบลตรวจ  
กับบ้านสำโรง ตำบลแจนแวน เป็นแนวแบ่งเขต  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลระแงง อำเภอศรีภูมิ จังหวัด  
สุรินทร์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยทับทัน เป็นแนว  
แบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๒ เป็นต้นไป จึงขอประกาศมา  
เพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๒

พวง สุวรรณรัฐ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย